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Háttvirta alsherjarnefn alþingis, Erna Agnarsdóttir heiti ég og var ég vistuð á heimilum á vegum 
barnaverndanefnda. Ég hef þegar fengið fullar bætur vegna misgjörða sem ég varð fyrir. Ástæða þess 
að ég skrifa er að ég hef fylgst með umræðu alþingis um börn sem vistuð voru á einkaheimilum sem 
oft á tíðum urðu fyrir mjög alvarlegum misgjörðum. Vona ég svo sannarlega að þau fái viðurkennigu 
á misgjörðum sem þau urðu fyrir.Varð ég mjög ánægð að sjá að umræður hafa verið teknir upp og 
afgreiddar að hluta til fatlaðs fólks.En eftir standa einkaheimili þar sem börn voru vistuð af 
opinberum aðilum. Þessum málum verður að ljúka svo sátt náist. Skora ég á nefndina að kalla fyrir 
Braga Guðbrandsson sem án efa er fróðasti maður á Íslandi um þessi mál, og hefur kennt sér hvað 
Norðmenn og Svíar gerðu í sambandi við einkaheimili.
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